

## KIẾN XƯƠNG

## Nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế



Làng nghề dệt dũi Nam Cao đã được khôi phục và phát triển trở lại.

Năm 2024, Kiến Xương phấn đấu tăng giá trị sản xuất tổng giá trị sản xuất tăng 10,50% so với năm 2023. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt trên 10.500 tỷ đồng, tăng 5,76% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước, đạt 54,8% kế hoạch năm. Xác định rõ nguyên nhân, những tháng cuối năm, Huyện ủy, UBND huyện sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu cao nhất.

## Khó khăn chống chọi

Một trong những nguyên nhân được xác định tăng trưởng thấp là do sản xuất nông nghiệp gặp nhiều bất lợi do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa, lũ sau bão. Ông Đình Công Mẫn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khẳng định: 6 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp đạt được các chỉ tiêu đề ra, xếp thứ hai toàn tỉnh về tốc độ tăng trưởng; nếu cứ giữ đà đó chắc chắn 9 tháng và cả năm 2024 sẽ bảo đảm vượt chỉ tiêu tăng trưởng 2,35%. Tuy nhiên, do chịu thiệt hại từ bão số 3 nên 9 tháng tăng trưởng thấp, chỉ đạt 1,73%. Nhiều chỉ số giảm mạnh so với các năm trước như năng suất lúa ước tính chỉ đạt dưới 50 tạ/ha, cộng với hơn 600ha cây rau màu, 500ha cây sản bị

ảnh hưởng, thiệt hại cùng nhiều thiệt hại khác về hệ thống thủy lợi nên lĩnh vực nông nghiệp khó bảo đảm chỉ tiêu đề ra.

Đánh giá về sản xuất công nghiệp, ông Phạm Văn Quảng, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cho biết: Toàn huyện có hơn 400 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 130 doanh nghiệp chuyên về dệt may, dệt sợi, giày da, những doanh nghiệp này chiếm khoảng 70% giá trị sản xuất công nghiệp của huyện. 9 tháng qua, mặc dù số lượng và giá trị đơn hàng của các doanh nghiệp dệt may có cao hơn năm ngoái, nhiều doanh nghiệp công nhân đã phải tăng ca, làm thêm giờ tuy nhiên so với 3 năm trở về trước vẫn giảm từ 30 - 40% về giá trị đơn hàng. Tốc độ đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chậm, nhiều doanh nghiệp sản xuất giày da, may mặc còn bị thiếu hụt về nguồn lao động. Trong các cụm công nghiệp (CCN) cũng chưa có nhiều chuyển biến, điển hình như CCN Cồn Nhất, nhà đầu tư rất muốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất, CCN Trung Nê mặc dù đã giải phóng xong mặt bằng nhưng nhà đầu tư hạ tầng chưa xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung nên chưa có nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư. Một số nhà đầu tư không có tiềm lực, không mặn mà trong việc đầu tư,

cụ thể như nhà đầu tư vào CCN Vũ Quý, mặc dù đã có quyết định mở rộng CCN từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn không triển khai thực hiện; hay như CCN Bình Minh, mặc dù huyện quyết liệt thực hiện giải phóng mặt bằng hoàn thành từ trước tết Nguyên đán năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa đầu tư xây dựng hạ tầng. Từ những lý do trên khó có sự đột phá trong sản xuất công nghiệp bởi từ nay tới cuối năm chưa thể có doanh nghiệp mới nào đầu tư vào CCN.

## Đồn sức tăng tốc

Xác định rõ những vấn đề đặt ra, Huyện ủy, UBND huyện đã họp bàn, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban và các địa phương. Ông Hoàng Việt Huy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Bức tranh kinh tế còn nhiều khó khăn, huyện xác định phải phát triển mạnh về lĩnh vực công nghiệp nên trước mắt sẽ tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp. Theo đó, sẽ quy vùng sản xuất hàng hóa, đầu tư vào hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, quy hoạch trạm bơm vào những vùng trũng để tránh tình trạng ngập úng kéo dài gây thiệt hại nặng như bão số 3 vừa qua. Tiếp tục bảo huy và mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các mô hình nông nghiệp có hiệu quả,

sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện như mô hình lúa rươi ở xã Hồng Tiến, Trà Giang, lúa hữu cơ xã Bình Định để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, xây dựng sản phẩm đặc thù cho từng địa phương. Bên cạnh việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3, huyện sẽ phấn đấu mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông đạt 4.500ha trở lên bằng việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tập trung đất đai, thuê, mượn ruộng để sản xuất và hỗ trợ giống khoai tây, rau màu chủ lực bằng nguồn kinh phí của tỉnh, của huyện. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, tăng quy mô đàn gia súc, gia cầm; xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP như dệt dũi Nam Cao, rau mả thủy canh, gạo hữu cơ Bình Định. Tiếp tục khôi phục một số diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do bão số 3 gây ra ở các xã Minh Tân, Vũ Hòa, Vũ Bình bằng việc đắp bờ bao, hàn khâu để người dân tái sản xuất. Trong lĩnh vực công nghiệp, Kiến Xương tiếp tục giải phóng mặt bằng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các CCN. Huyện sẽ rà soát lại những nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN, tạo điều kiện thuận lợi cho những đơn vị có tiềm lực để kêu gọi thu hút đầu tư, đồng thời thực hiện giám sát đầu tư, yêu cầu các nhà đầu tư hạ tầng xây dựng theo đúng tiến độ cam kết, tránh tình trạng giữ đất không xây dựng, hoặc xây cầm chừng, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, làm chậm tiến độ phát triển của huyện. Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục phát triển làng nghề theo hướng đẩy mạnh quảng bá thương hiệu cho làng nghề để khi nói đến chạm bạc là phải nói tới Đồng Xâm, nói tới dệt dũi là phải nói về Nam Cao... Chỉ có thể làng nghề mới không bị mai một và mới có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

THU THỦY

## HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

## Điểm tựa sức bật phát triển

Thành phố Thái Bình là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố và của tỉnh. Đồng hành với các doanh nghiệp vươn lên luôn có sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp và vai trò quan trọng của Hội Doanh nghiệp thành phố.

Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thuận Cường (phường Trần Lãm) thành lập năm 2002, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, tổng vốn đăng ký 2,4 tỷ đồng. Nhờ làm ăn có uy tín, Công ty không ngừng mở rộng thị trường từ nội thành tiến ra các huyện trong tỉnh rồi vươn tới các tỉnh trong khu vực. Đến nay Công ty có tổng vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng, ngoài kinh doanh vật liệu xây dựng còn đầu tư kinh doanh bất động sản công nghiệp, dịch vụ logistics. Ông Lương Văn Thuận, Giám đốc Công ty cho biết: Triết lý phát triển của chúng tôi là sản phẩm thật, chất lượng thật, niềm tin thật để tạo uy tín với đối tác, khách hàng. Công ty tích cực ứng dụng công nghệ, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, điều hành và phát triển thị trường. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi nhận được sự đồng hành, hỗ trợ rất tích cực của Hội Doanh nghiệp thành phố thông qua việc phổ biến chính sách pháp luật; định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh, của thành phố; kết nối các doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ quản trị kinh doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Sau 18 năm gia nhập thị trường, Công ty Xe điện Dìbao Minh Thúc (khu công nghiệp Phúc Khánh) đã khẳng định thương hiệu từ đầu và chiếm lĩnh thị trường các tỉnh, thành phố với các dòng xe máy điện, xe máy xăng. Ông Phạm Đình Phú, Giám đốc kinh doanh Công ty cho biết: Chúng tôi có 2 nhà máy lắp ráp xe máy điện, xe máy xăng với hệ thống dây chuyền tự động hóa đạt 75% quy trình sản xuất. Năm 2023, tổng sản lượng xe máy điện, xe máy xăng xuất xưởng đạt hơn 30.000 chiếc, doanh thu hơn 300 tỷ đồng. Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng và đón bắt xu hướng giao thông xanh, chúng tôi

đang chuẩn bị đầu tư dự án nhà máy lắp ráp xe máy điện tại khu công nghiệp Gia Lễ (Đông Hưng) với quy mô 2,6ha. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ đưa năng lực lắp ráp xe máy điện của Công ty lên gấp 2 lần so với hiện tại. Dự án mới này được cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội Doanh nghiệp thành phố rất ủng hộ, tạo điều kiện để Công ty sớm triển khai trên thực địa.

Cùng với Thuận Cường và Dìbao Minh Thúc, gần 5.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình cũng có những bước phát triển mạnh mẽ, trong đó nhiều doanh nghiệp đã trở thành tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Steel, Công ty Cổ phần Ô tô Hưng Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ thêu Tân Đề, Công ty Cổ phần Phát triển đầu

tư và xây lắp Tiến Thịnh, Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu khí Thái Bình, Công ty TNHH IGA Việt Nam...

Ông Vũ Mạnh Hoàn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố cho biết: Hiện nay, số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chiếm hơn 40% tổng số doanh nghiệp của tỉnh. Cộng đồng doanh nghiệp thành phố rất đông, có sự lớn mạnh không ngừng cả về số lượng, quy mô sản xuất, kinh doanh, thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố và tỉnh phát triển. Cùng với nỗ lực vươn lên của mỗi doanh nhân, người lao động, các doanh nghiệp luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khích lệ thi đua sản xuất, kinh doanh. Hội Doanh nghiệp thành phố cũng có nhiều hoạt động thiết thực đồng hành, tạo điểm tựa để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững.

Nổi bật nhất trong các hoạt động của Hội Doanh nghiệp thành phố đó là thu hút, quy tụ các doanh nghiệp tham gia phần

biện xã hội, đóng góp xây dựng hoàn thiện thể chế liên quan đến đầu tư, hoạt động doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Hội tổ chức nhiều lớp huấn luyện kiến thức quản lý doanh nghiệp, vận động hội viên tiêu thụ sản phẩm của nhau. Tập trung hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận, khai thác thị trường trong nước, quốc tế, thích ứng với những biến động, cơ hội và thách thức của thị trường từ đó hoạch định chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp. Đặc biệt, Hội Doanh nghiệp thành phố là cầu nối giữa hội viên, doanh nghiệp với các cấp chính quyền, tham mưu nhiều giải pháp cho chính quyền tỉnh, chính quyền thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, duy trì ổn định và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Với những hoạt động thiết thực đó, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố luôn coi Hội Doanh nghiệp thành phố là điểm tựa tạo sức bật để phát triển.

KHÁC ĐUÀN



Sản xuất nước khoáng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu khí Thái Bình.

## Để chăn nuôi lợn phát triển bền vững

## KỶ 2: HỆ LỤY TỪ CHĂN NUÔI NHỎ LẺ

Chăn nuôi nhỏ lẻ ở các gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh đã mang lại những kết quả tích cực, tạo thêm thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, thời gian qua, ở một số địa phương chăn nuôi lợn đã gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

## Khổ vì ô nhiễm do chăn nuôi lợn

Khi tiếp xúc với phóng viên về tình hình tình trạng chăn nuôi lợn tại địa phương gây ô nhiễm môi trường, ông P.V.U, thôn Bách Tính, xã Bách Thuận (Vũ Thư) rất bức xúc vì tình trạng các hộ chăn nuôi lợn tại địa phương để xảy ra ô nhiễm môi trường không khí, nước. Ông chia sẻ: Mùi hôi từ chuồng trại phát sinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mọi người. Mỗi lần các hộ dọn chuồng, xả nước đều

khiến mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Ông N.H.K, thôn Bình Minh, xã Bách Thuận cho biết: Các hộ chăn nuôi lợn trong khu dân cư có mật độ chuồng trại nhiều càng khiến không khí thêm ngột ngạt. Mỗi lần người dân phân ảnh lên chính quyền địa phương, các hộ chăn nuôi đều cam kết giảm đàn và xử lý môi trường để không gây ô nhiễm. Thế nhưng, nhiều năm qua, tình trạng mùi hôi do phân lợn vẫn tái diễn. Đặc biệt, vào mùa hè và mỗi lần có mưa hoặc hộ chăn nuôi dọn rửa chuồng chúng tôi phải đóng chặt cửa nhà để tránh mùi phân lợn bay vào. Không khí bị ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nhất là những người lớn tuổi. Du khách tham quan làng vườn thường đi vội vì không chịu nổi mùi hôi thối. Tương tự, người dân xã Duyên Hải (Hưng Hà) cũng phải sống, sinh hoạt trong môi trường ô nhiễm từ chuồng trại chăn nuôi

lợn. Bà N.T.H cho biết: Mấy năm gần đây, người dân xã Duyên Hải đã nhiều lượt phản ánh, bày tỏ bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi lợn nhưng không có thay đổi tích cực. Người dân trong xã hàng ngày vẫn phải hít thở bầu không khí có mùi hôi thối và chứng kiến những kênh mương ô nhiễm chứa chất thải của lợn. Để nghị chính quyền xã có chủ trương, giải pháp và định hướng quy hoạch cho các hộ chăn nuôi, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, nước, bảo đảm bầu không khí trong lành cho người dân.

## "Nhắm mắt làm liều"

Ô nhiễm môi trường nói chung, ô nhiễm môi trường trong ngành chăn nuôi đặc biệt của việc phát triển chăn nuôi không có quy hoạch là câu chuyện đã quá cũ, tuy nhiên vẫn là vấn đề "nóng" hiện nay. Bởi trên thực tế, với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phân

đồng đều có tâm lý "nhắm mắt làm liều" do xuất phát của chăn nuôi đi lên từ nhỏ lẻ. Với doanh nghiệp, do chỉ phải đầu tư xử lý chất thải trong chuồng nuôi lợn, doanh nghiệp sẵn sàng chịu nộp phạt cho hành vi vi phạm của mình. Gia đình ông L.V.T ở thôn Bách Tính, xã Bách Thuận là một ví dụ; quy mô chăn nuôi luôn duy trì từ 800 - 1.000 con lợn thịt nhưng chuồng trại chỉ cách các hộ dân bên cạnh 40m, trong khi đó theo quy định khoảng cách tối thiểu là 200m. Riêng trường học và khu công cộng phải cách tối thiểu là 500m. Với số lượng nuôi quá nhiều như vậy ngay trong khu dân cư thì ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí là điều không thể tránh khỏi.

Không chỉ có ông L.V.T nuôi lợn nhiều ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư, tại xã Bách Thuận, hiện nay có tới 323 hộ chuyên chăn nuôi lợn với tổng đàn 12.000 con, trong đó có 33 hộ chăn nuôi quy mô

từ 300 con trở lên, 4 - 5 trang trại có quy mô hơn 1.000 con. Điều đáng nói là ở xã Bách Thuận hiện nay đa phần người dân làm chuồng trại chăn nuôi lợn trong khu dân cư tương đối lớn, vì thế không thể tránh khỏi việc gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những người xung quanh. Được biết, tháng 3/2023, xã Bách Thuận tổ chức hội nghị định hướng quy hoạch và lộ trình xây dựng làng vườn du lịch sinh thái cộng đồng. Mục tiêu đến năm 2025 sẽ lập quy hoạch chi tiết xây dựng làng vườn sinh thái gắn với định hướng du lịch sinh thái thân thiện với môi trường phục vụ du khách đến tham quan, du lịch. Theo ông Trần Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã, đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi nhỏ lẻ đang là rào cản lớn nhất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Ông Hưng cho biết: Khi xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi, UBND xã đã tích cực phối hợp với các ngành liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra các hộ chăn nuôi lợn. Trong đó, đã thực hiện 2 đợt kiểm tra trong tháng 8/2024, phát hiện 23 hộ vi phạm các lỗi như: không bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa nhà với chuồng

chăn nuôi; xây dựng trang trại trên đất vườn... Tuy nhiên, do giới hạn về thẩm quyền xử lý vi phạm, các biện pháp xử lý của UBND xã chưa đủ sức răn đe các hộ chăn nuôi. Việc người dân vẫn duy trì chuồng trại nuôi lợn tại khu dân cư gây ô nhiễm môi trường đồng nghĩa với việc xã Bách Thuận không thể xây dựng mô hình làng vườn sinh thái phục vụ du lịch tại địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Bến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, không chỉ có xã Bách

Thuận có tổng đàn lợn lớn chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường như vậy, mà các địa phương như Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ), Duyên Hải (Hưng Hà)... cũng có tình trạng chăn nuôi tương tự. Trên thực tế, hiện nay có 19.000 hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ trong toàn tỉnh mới dừng lại ở việc xử lý chất thải chăn nuôi bằng kỹ thuật biogas, nước thải ra chưa đạt quy chuẩn; thu gom chất thải của lợn vào hố phân để làm phân bón cho vườn cây gia đình. Các hộ chăn nuôi nham xem kẻ

trong khu dân cư, tận dụng diện tích trong khu vực nhà ở để xây dựng chuồng trại, quy mô sản xuất nhỏ và vốn đầu tư hạn chế nên chưa chú trọng xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, gây tình trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi. Vệ sinh môi trường trong chăn nuôi không bảo đảm sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sức khỏe con người.

(còn nữa)

MINH NGUYỆT - MẠNH THẮNG



Ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi lợn tại xã Bách Thuận (Vũ Thư).